



**PARTNERS
IN THE GOSPEL**

UPDATE

Tháng 11, 2023 Cập Nhật Bản Tin



Xin cảm ơn mọi người đã đóng góp ý kiến và gửi phản hồi về các gia đình giáo xứ trong giai đoạn tham vấn cộng đồng gần đây.

Hơn 800 người đã bình luận trực tuyến, trong khi đó gần 140 giáo xứ và cơ sở truyền giáo đã tổ chức các phiên họp trực tiếp bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau gồm tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt và tiếng Q'anjob'al, một ngôn ngữ bản địa ở Guatemala. Tổng cộng, Tổng Giáo phận Seattle đã tiếp nhận hơn 700 báo cáo phiên họp lấy ý kiến, tạo ra hơn 3,000 trang các ý kiến.

Nhìn chung, các phiên họp đã đem lại kết quả. Các nhân viên, các lãnh đạo giáo xứ và anh chị em giáo dân đã lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần và đưa ra ý kiến của mình về các gia đình giáo xứ được đề xuất.

Trong vài tuần qua, tất cả các ý kiến đóng góp - do bởi những người ghi chép trong các phiên họp trực tiếp và từ các biểu mẫu phản hồi trực tuyến - đã được gia đình giáo xứ sắp xếp lại. Mỗi bộ dữ liệu về gia đình giáo xứ được đọc bởi hai người viết báo cáo tổng hợp bao gồm mọi thay đổi được đề xuất, các mối quan tâm và niềm hy vọng cho gia đình giáo xứ mới này.

Những báo cáo tổng hợp này, cùng với dữ liệu ý kiến đóng góp ban đầu, được chia sẻ với Ủy ban Giám sát Đối Tác trong Tin Mừng (Partners in the Gospel), từ đó các đề nghị được trình lên Đức Tổng Giám mục Paul D. Etienne.

Giai đoạn đóng góp ý kiến công khai dẫn đến những thay đổi cho bản dự thảo 25 gia đình giáo xứ.

Các giáo xứ trong 25 gia đình giáo xứ được đề xuất này sẽ được mời gọi tổ chức vòng tham vấn lần 2 với các nhân viên và giáo dân để thu thập thông tin ý kiến đóng góp về những thay đổi mới, trước khi đưa ra đề xuất cuối cùng trình lên Đức Tổng Etienne cuối năm nay để ngài phân định. Các gia đình giáo xứ sau cùng này được dự kiến công bố vào đầu năm 2024

Đọc thư của Đức Tổng Giám mục Etienne bằng tiếng Việt, và báo cáo tổng hợp bằng tiếng Anh trực tuyến tại archseattle.org/partners

Bạn hy vọng điều gì?

Dưới đây các ý kiến được viết trực tuyến từ các bạn Công giáo trong giai đoạn tham vấn cộng đồng:

- Một luồng khí trong lành tiếp thêm sinh lực, tự do, hy vọng, ĐỨC TIN, và NIỀM VUI tràn ngập giáo xứ nhỏ bé thân yêu của chúng tôi.
- Các giáo xứ lành mạnh, thân thiện, hoạt động tích cực có khả năng truyền giáo hiệu quả hơn.
- Hy vọng những người trẻ sẽ được thúc đẩy phục vụ giáo hội và đáp lại lời mời gọi làm linh mục/sống đời thánh hiến.

"Tôi muốn gì cho con cháu tôi?"

Không phải là một Thánh Lễ 20 người, không phải các cha sở làm việc quá sức, mà là một giáo xứ dẫn thân trọn vẹn. Đây không phải vấn đề cho chúng tôi, mà là cho tất cả mọi người.

- Bạn hữu Công giáo

**Đăng ký Cập nhật
Bản tin tại
archseattle.org/partners**